

รายงานผลประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม / โครงการ	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข
1 โครงการคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2558	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป	
2 โครงการประเมินชีพาซึ่งขึ้นเข้านัดถาวร	1. ใช้เวลาในกิจกรรมสักการะพระธาตุเจดีย์นานเกินไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา เป็นตัวแทนในการจัดอยู่สักการะเจดีย์พระธาตุ
3 โครงการประกวดคาบ-เคียม (FRESHY NIGHT) ครั้งที่ 6	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	
4 โครงการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์และร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	
5 โครงการทำบุญกุศล	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	
6 โครงการประชุมรับเรื่องอยู่รุ่นที่ ประจำปีการศึกษา 2558	1. ครมมีข้อมูลเกี่ยวกับมติให้มากกว่านี้	คณะครุศาสตร์ดำเนินการ จัดสรรงบประมาณในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริญญาให้กับบัณฑิต ให้มีจำนวนมากขึ้น
7 โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	1. มีเครื่องดนตรีที่ใช้ในกิจกรรมไม่เพียงพอ	คณะครุศาสตร์ซื้อเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8 โครงการศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10	1. ครมมีรับส่ง นักกีฬา และกองเชียร์ ในระหว่างการแข่งขัน	จัดให้มีบริการรับส่ง ให้เพียงพอ
9 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10	1. อุปกรณ์กีฬาซื้อใหม่มีจำนวนไม่เพียงพอ 2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับกีฬาแต่ละประเภท	คณะครุศาสตร์จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาซื้อใหม่ให้เพียงพอ ครมเพิ่มการจัดสรรงบประมาณสำหรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
10 โครงการสร้างสรรค์ระบบพรรค ศรีวิชัยเกมส์	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป	
11 โครงการประเพณีเสื่อกระทง	1. ครมเพิ่มเงินรางวัลของการประกวดกระทง	จัดสรรงบประมาณเงินรางวัลให้เหมาะสม
12 โครงการ Thank you party	1. ครมมีอาหารที่หลากหลาย 2. ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตึงเกินไป	เพิ่มจำนวนประเภทอาหารให้มากขึ้น เริ่มกิจกรรมโครงการให้เร็วกว่าเดิม และควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการของโครงการ
13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1. ของขวัญในการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไป	จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และจัดให้ผู้สนับสนุนของรางวัล
14 โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางของอุตสาหกรรม	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	
15 โครงการรับครูครั้งที่ 5	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้และข้อคิดในมุมมองต่างๆ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	
16 โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 5	1. ควรจัดรับส่ง ให้เพียงพอต่อนักกีฬาผู้เข้าร่วมโครงการ 2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับกีฬาแต่ละประเภท	จัดสรรรับส่ง ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครมเพิ่มการจัดสรรงบประมาณสำหรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
17 โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 5	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป	
18 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป	
19 โครงการแข่งขัน Teaching Academe 2016 ครั้งที่ 5	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ ควรจัดแบบนี้ทุกปีการศึกษา	

รายงานผลประเมินปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม / โครงการ	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข
20 โครงการสัปดาห์วิชาการ "IndEAI Fair 2016"	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนการจัดแสดง ยังไม่เป็นที่น่าสนใจ 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	วางแผนการจัดผู้กิจกรรมให้มีความหลากหลายและน่าดึงดูดใจ
21 โครงการปัจฉิมนิพนธ์นักศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 	
22 โครงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
23 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
24 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
25 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
26 โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2559	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้เข้ารับการเลือกตั้งมีน้อยเกินไป 	ประชาสัมพันธ์ จูงใจให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ส่งนักศึกษาเข้าสมัครรับตำแหน่งเลือกตั้ง
27 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริง ควรจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
28 โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริง ควรจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
29 โครงการประชุมพิเศษนักศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 	
30 โครงการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ได้รับความรู้ การจัดแบบมีทุกปีการศึกษา 	
31 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดต่อไป 2. ควรจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ก่อนจบสิ้นโครงการ 	จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ สำหรับเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษา